
80.fundargerð Hverfisnefndar Holta og hlíðahverfis 

Haldinn á Bláu könnunni, 2.desember 2014. 

Mættir eru: Berglind Rafnsdóttir, Sigurður Magnússon, Helgi Stefánsson og Pétur Örn. 

1. Frisbee völlur í Glerárhverfi. 

Málin rædd hvað gera skuli í framhaldi af því. 

2. Grill í Seljahlíðarreitinn og kvenfélagsreitinn 

Hægt er að fá fyrritæki hér í bæ til að smíða fyrir okkur grill sem okkur langar að hafa í 

þessum reitum. Þetta eru mjög sérstök grill og hafa þann eiginleika að um 6 fjölskyldur 

geta grillað í einu á grillborðinu.  Helgi skoðar fyrir okkur nánari tilboð í grillin. 

Fundarmenn fengu sér síðan kaffi og köku á Bláu könnunni og ákváðu framhaldsfund þar sem allir 

nefndarmann yrðu mættir til ákvarðanatöku í þessum málum báðum. 

 

80. fundargerð Hverfisnefndar Holta og hlíðahverfis - framhaldsfundur 

Haldinn í Glerárskóla, 9. Desember 2014 

Mættir eru: Berglind, Óskar, Silla, Sigurður, Helgi og Pétur Örn. Guðmundur fjarverandi. 

Þann 8.desember kom e-mail til okkar frá Jóni Birgi um frisbee völlin og getum við fengið frisbee 

völlinn á sanngjörnu verði og sammælast nefndarmenn um að taka völlinn. Jóni Birgi hefur verið 

tilkynnt sú ákvörðun. 

Við erum einnig búin að fá tilboð í grillin og ætlum við að ráðfæra okkur við Jón Birgi 

framkvæmdadeild hvort það sé samþykkt af hálfu bæjarins. 

Fleira ekki rætt og fundi slitið.  

Nýr fundur er í annarri viku á nýju ári. 

 

Við óskum bæjarstjórn og öðrum lesendum fundargerða okkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi 

ári og þökkum stuðninginn og lesturinn. 

Hverfisnefnd Holta og hlíðahverfis 

 


